



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๕๓

ที่ กษ ๐๖๐๒/๐๖๓๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

ผู้ได้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑

เรียน ผอ.กอง/สำนัก, ปศุสัตว์เขต, ปศุสัตว์จังหวัด, หัวหน้ากลุ่ม ตสน./กพร./กvp. และ ผชช. กรมปศุสัตว์ (ศวพ./ ศวทช./ ศออ.)

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๖๔๙๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เป็นตัวชี้วัดบังคับรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหน่วยงานเทียบเท่า (สทป./สพพ./สอส./กสก.) ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้นำหนักร้อยละ ๕

๒. ปศุสัตว์เขต และผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า (ยกเว้น สทป./สพพ./สอส./กสก.) ให้นำหนักร้อยละ ๑๐

๓. ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์/ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสัตว์สำหรับสัตว์/ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นำหนักร้อยละ ๑๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลตัวชี้วัดดังกล่าว ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตัวชี้วัดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เมนูหลัก (ด้านซ้ายของเว็บไซต์) > การบริหารทรัพยากรบุคคล > ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม > ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ > ตัวชี้วัดบังคับ เลือกหัวข้อย่อย “ด้านพัฒนาบุคลากร” หรือตาม QR Code ที่แนบ และสำหรับการนำส่งรายงานกองการเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากหลักฐานที่ท่านแสดงบนเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่พิจารณาการรายงานที่ส่งเป็นเอกสาร จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมและควรดำเนินการนำหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่กำหนด เพื่อป้องกันการกรณิการอุทธรณ์การส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน รวมทั้งกรณีความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่พร้อมของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ติดไวรัสเว็บไซต์ถูกเจาะเข้าระบบอย่างผิดกฎหมาย การปรับปรุงเว็บไซต์ และเหตุขัดข้องและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยจัดทำรายงานแสดงหลักฐานการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม IDP ๑ - ๓ และแบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD (ไฟล์ Excel) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถรายงานแสดงหลักฐานการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกพิจารณาปรับคะแนนลดลง ๐.๕๐ คะแนน



(นายมนัส เทพรักษ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

QR Code



รายละเอียดตัวชี้วัดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง



แจ้งสถานะการรายงานการพัฒนางานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



เข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชท สำหรับผู้ประสานงานตัวชี้วัด IDP เพื่อติดตามข่าวสารตัวชี้วัด